



hóa đã học ở trung tâm học ngoại ngữ. Nhưng có mấy ai không dùng phương pháp phân tích của Toán học để giải quyết những bài toán trong gia đình, ở sở làm, hay ngoài xã hội, mà ít khi nghĩ mình đã dùng Toán học. Giáo dục không ngừng mở rộng, mà tiếp nối ở đời học đời, kinh nghiệm sống như văn hóa vậy. Văn hóa là một cái gì tiếp nối và phát triển liên tục.

Đời ánh sáng xã hội học vậy, chúng ta thấy sau 36 năm tồn tại CS của người Việt Hoi Ngoi đã hình thành một lối sống khác, một lối suy nghĩ và hành động khác, cũng như tạo thành một thế giới khác, như một Việt Nam Hoi ngoi, khác với những nhà đang nằm trong chế độ CS. Năm nào người Việt Hoi ngoi cũng có thi hoa hậu Áo Dài, Đu Võ Việt, di sản hành văn hóa Tết, Lễ Hội Vua Hùng được nhắc, nhắc đến thiêng, giải vua Quang Trung, lễ tết cổ truyền, v.v. ngay trong lòng văn minh Tây phương, Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc Châu. Nhưng với con người Việt Nam mới, đa trọng học, trọng giá trị thẩm mỹ học, tâm hồn người Việt mới nhà. Người Việt Hoi ngoi đã đi vào dòng chánh chánh trị các siêu cường. Một Đình Việt đi vào Bộ Tư Pháp, một Trần Thái Văn, một Hubert Võ đi tiên đi vào Hội Viên hai tiểu bang người Việt ở đông nam Mỹ. Một Mina Nguyễn, một Nguyễn Hoàng Dũng vào các Hội đồng Công vụ cho Phó Tổng Thống Mỹ. Một Janet Nguyễn đi vào Hội đồng Giám Sát Quân Cam, nơi có một công đồng Mỹ gốc Việt đông nam Mỹ. Nhưng Andy Quách, Tô Đức Trí, Diệp Miên Trừng, Dina Nguyễn, Michael Võ có một trong các Hội đồng Thành phố Garden Grove, Westminster, v.v., trái tim của Little Saigon người Việt học ai thấy học mới là thế giới tinh thần của người Việt học ngoài.

Và bao nhiêu người đi vào các đời học, các ngành nghiên cứu ngoại ngữ. Nhiều nhà khoa học kỹ thuật đã đi vào Trung Tâm Hàng Không và Không gian, niếm tạo hào khoa học của Mỹ, và không ít người đi vào tên đã phát minh bom xuyên rớt sâu giúp tiếp tế kỹ thuật niếm máu của quân nhân Mỹ ở chiến trường Trung Đông.

Và lối sống của người Việt hòa quyện với người Mỹ. Mọi người có lối sống các trường trung học Mỹ với mang đời kèn đồng của họ đến với chúng ta, các đời học Mỹ tạo chế độ trường bày văn hóa Việt như ĐH Fullerton, đêm văn nghệ Việt như đời học công đồng OCC. Đài Truyền Hình tiếng Việt SBTN, VHN, Hội Việt đã lên với tinh của Direct TV cùng bao nhiêu đài phát thanh đã lên trên đó.

Báo chí tiếng Việt phát triển qui mô học ở những nhà học với hình thức của Việt VN với báo xuân là chế độ của báo Việt, Báo tiếng Việt vào online của xa lộ thông tin quốc tế Internet nhiều đến mức không đếm hết, người Việt Hoi ngoi ở khắp năm châu có thể đọc, nghe, nhìn, theo dõi hàng ngày như người cùng một nước.

Nhưng với người Việt Hoi ngoi không quên 4000 năm lịch sử huy hoàng của dân tộc Việt và hiện có 87 triệu đồng bào và cộng đồng non sông gấm vóc đang bị CS tàn phá chiếm và thống trị một cách độc tài đồng trị toàn diện và nghiêm ngặt. Và thế giới liên tiếp người chúng ta chế độ học 36 năm đồng học ở các nước tự do, dân chủ mà đã hình thành chế độ một lối sống mới, một thế giới quốc gia mới, với tiếng nói ngôn ngữ cao học tiếng nói ngôn ngữ của VN bị CS Hà Nội làm nghèo nàn, tụt hậu học một phần ba thế giới với các nước trong vùng như Nam Hàn, Đài Loan. Và thế giới chúng ta thống trị là chế độ thuyến với biên, chế độ thuyến nan với đời học, chế độ y học quy định tâm tự do, dân chủ. Và cũng thế giới đó, hy vọng của chúng ta với lên, sẽ làm đời học một cái gì đó cho đồng bào trong nước như lối nguy hiểm trước khi gặp nước mới ra đi với biên, với biên tìm tự do.

